

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông  
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Timothy Throne  
(714) 741-5144; [timothyt@ggcity.org](mailto:timothyt@ggcity.org)  
Ban Phát Triển Kinh Tế



Thứ Sáu, 14 tháng Bảy, 2023

### **THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC NHÀ TRẺ MIỄN PHÍ**

Thành phố Garden Grove và WeeCare, mạng lưới chăm sóc trẻ em lớn nhất quốc gia, vừa giới thiệu chương trình BOOST (Business Operations and Optimization Support Tool), nhằm cung cấp cho trung tâm giữ trẻ/nhà trẻ công cụ kỹ thuật và hỗ trợ kinh doanh miễn phí trong một năm nếu hội đủ điều kiện về thu nhập. Những ai quan tâm có thể truy cập thêm thông tin từ trang web của Thành phố tại [ggcity.org/boost](http://ggcity.org/boost).

Thị trưởng Steve Jones cho biết: “Thành phố Garden Grove rất vui mừng được bắt tay vào mối quan hệ hợp tác mới này với WeeCare để hỗ trợ cho nhà trẻ các dịch vụ quan trọng, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn cho trẻ em của chúng ta và các dịch vụ giá cả phải chăng hơn cho các gia đình.”

Thông qua chương trình BOOST, các trung tâm giữ trẻ/nhà trẻ có thể truy cập miễn phí vào các công cụ kỹ thuật của WeeCare, giới thiệu gia đình, huấn luyện kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh trực tiếp. Chương trình BOOST miễn mọi khoản phí cho ứng dụng quản lý chăm sóc trẻ em của WeeCare, cho phép các nhà trẻ cung cấp toàn bộ hoạt động và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn từ thiết bị di động của họ. Từ việc tự động hóa phần quản lý tài chính, ứng dụng này cũng cung cấp các công cụ giao tiếp như tính năng chia sẻ ảnh và video.

## **THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC NHÀ TRÉ 2-2-2**

Thành phố đã phân phối \$102,000 tài trợ của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) cho chương trình BOOST, trong đó WeeCare cung cấp số tiền tương ứng với số tiền được phân phối.

Để biết thêm chi tiết về chương trình BOOST, xem tại [ggcity.org/boost](http://ggcity.org/boost), hoặc tại [weecare.co/provide-care/boost](http://weecare.co/provide-care/boost) hoặc gọi (714) 364-0760.

###